

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๒๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๑๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินโครงการฯ สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/
ญาติหรือผู้ดูแล) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินโครงการฯ สำหรับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นฯ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามอ้างอิง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และประเมินความพร้อมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ญาติหรือผู้ดูแล) และอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำข้อมูลความพร้อมในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ญาติหรือผู้ดูแล) ที่ได้รับการบริการการดูแลจากอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น และอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในการจัดทำข้อมูลลงในแบบประเมินโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ญาติหรือผู้ดูแล) และอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

๒. จัดทำข้อมูลลงในแบบประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/โดยให้...

โดยให้ส่งแบบประเมินให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุราษฎร์ธานีดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla02@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/uLZah> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย